

# Đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình trọng điểm

Năm 2022, dù gặp nhiều khó khăn, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh tập trung dồn sức đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng.



Hạng mục đến chính của Đền thờ Mẹ Việt Nam anh hùng đã cơ bản dựng xong phần gỗ và cất nóc vào ngày 27/8.

Những ngày cuối tháng 8, có mặt tại công trường xây dựng Đền thờ Mẹ Việt Nam anh hùng, chúng tôi cảm nhận rõ không khí làm việc hết sức hối hả mặc dù thời tiết không thuận lợi. Tất cả đang phấn đấu vì mục tiêu chung là sớm hoàn thành, đưa công trình vào sử dụng. Được xây dựng trên khuôn viên 1,6ha, công trình Đền thờ Mẹ Việt Nam anh hùng có tổng mức đầu tư trên 92 tỷ đồng, trong đó dự toán phần xây dựng gần 66 tỷ đồng, phần mỹ thuật trên 26 tỷ đồng. Đến nay, hạng mục đến chính rộng trên 400m<sup>2</sup> đã cơ bản dựng xong phần gỗ và được tổ chức cất nóc ngày 27/8 vừa qua. Các hạng mục san lấp mặt bằng, đường giao thông, vỉa hè, cây xanh, điện chiếu sáng, thoát nước và hoàn thiện hồ bán nguyệt đã cơ bản hoàn thành. Hạng mục lầu chuông, lầu trống, nhà quản lý, lầu hóa số và các hạng mục phụ trợ... đã và đang được triển khai phù hợp với quy hoạch tổng thể và thuận tiện cho mọi hoạt động liên quan.

Ông Nguyễn Trường Thịnh, Trưởng phòng Điều hành dự án (Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh) cho biết: Đây là công trình trọng điểm, có ý nghĩa văn hóa tâm linh, có giá trị về tư tưởng và nghệ thuật nhằm tôn vinh những đóng góp to lớn của các mẹ Việt Nam anh hùng trong công cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc và bảo vệ Tổ quốc; qua đó, giáo dục truyền thống yêu nước, cách mạng cho thế hệ trẻ, giáo dục đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa"... Trong quá trình thi công các hạng mục chính, liên quan đến yếu tố mỹ thuật, kỹ thuật của công trình như tượng mẹ Việt Nam anh hùng và các mảng phù điêu..., công trình luôn nhận được sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các sở, ban, ngành của tỉnh cùng như ý kiến đóng góp của hội đồng nghệ thuật và các cơ quan chuyên môn với mục tiêu đẩy nhanh tiến độ thi công và bảo đảm đúng thiết kế, chất lượng công trình.

Là một trong những dự án trọng điểm của tỉnh trong năm 2022, trên công trường thi công tòa nhà Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh (CDC) tiếng máy luôn rộn ràng, công nhân nỗ lực thực hiện các hạng mục. Dù trời mưa nhưng ai nấy đều chung quyết tâm thực hiện đúng tiến độ công trình đã đề ra. Tòa nhà CDC được đầu tư xây dựng nhằm đáp ứng yêu cầu về cơ sở vật chất phục vụ cho hoạt động của 4 đơn vị: CDC Thái Bình, Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc - mỹ phẩm - thực phẩm, Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm, Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình. Dự án được khởi công tháng 12/2021 trên diện tích khu đất nghiên cứu quy hoạch 7.179m<sup>2</sup> tại số 113, đường Nguyễn Tổng Quai, phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình. Dự án có tổng mức đầu tư 225 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách tỉnh với quy mô gồm: khối nhà xây mới cao 15 tầng, diện tích 13.915m<sup>2</sup>; chỉnh trang khối nhà 5 tầng hiện có của Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS; đầu tư hệ thống kỹ thuật và trang thiết bị xây dựng, các

hạng mục phụ trợ đồng bộ. Hiện tại, các đơn vị đang thi công đang xây dựng tầng 7 trong khối nhà 15 tầng. Tiến độ trung bình 15 ngày/tầng kết cấu. Đơn vị thi công dự kiến đến hết tháng 12/2022 sẽ thi công xong toàn bộ phần thô; đến tháng 1/2023 sẽ triển khai các gói thiết bị và xây dựng các hạng mục phụ trợ khác. Giá trị khối lượng thực hiện đến thời điểm hiện tại khoảng 30 tỷ đồng.

Ông Hoàng Ngọc Vũ, chỉ huy trưởng thi công công trình cho biết: Đơn vị gặp nhiều khó khăn khi giá vật liệu leo thang nên ảnh hưởng rất nhiều tới việc thực hiện công trình. Cùng với đó, do ảnh hưởng của thời tiết, hết nắng nóng kéo dài tháng 7, do ảnh hưởng của bão số 2 và số 3 trên địa bàn thường xảy ra mưa lớn nên việc thi công cũng bị gián đoạn. Tuy nhiên, với quyết tâm hoàn thành tiến độ theo hợp đồng ký kết góp phần sớm đưa dự án vào sử dụng đơn vị thi công đang nỗ lực huy động máy móc, thiết bị và con người để đẩy nhanh tiến độ xây dựng các hạng mục của công trình. Ngoài chủ trọng việc đẩy nhanh tiến độ, công tác bảo đảm an toàn lao động cũng được nhà thầu đặc biệt lưu ý. Trong quá trình thi công, nhà thầu thường xuyên hướng dẫn các công nhân bảo đảm về vấn đề an toàn lao động tại công trường, cấp phát đầy đủ trang thiết bị như quần áo, dây an toàn...

Ông Đỗ Năng Hoạt, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh cho biết: Những tháng đầu năm 2022, các đơn vị thi công gặp nhiều khó khăn do giá vật liệu xây dựng leo thang, dịch Covid-19 vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây nhiễm. Nhằm chung tay cùng các nhà thầu tháo gỡ khó khăn này, Ban Quản lý dự án thường xuyên cử cán bộ xuống từng công trình kiểm tra, nắm bắt tiến độ thực hiện các dự án, đôn đốc các nhà thầu tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ thi công, bảo đảm hoàn thành giải ngân theo kế hoạch vốn được giao và kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc cho các nhà thầu. Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý vi phạm trong quá trình triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng.

NGUYỄN THỜI

# THÀNH PHỐ Gỡ nút thắt giao thông

Thành phố Thái Bình đang ngày càng đổi thay với hạ tầng phát triển, không gian đô thị được mở rộng. Tuy nhiên, một số nút thắt giao thông đã ảnh hưởng đến quá trình phát triển chung của thành phố.

Đường Đinh Tiên Hoàng hoàn thành và đưa vào sử dụng đã góp phần giảm ùn tắc giao thông, tạo trục đối xứng thông thoáng với đường Ngô Quyền nhưng điểm nghẽn tại ngã ba Lý Bôn - Đinh Tiên Hoàng tồn tại từ nhiều năm nay do khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) đã ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị, gây ùn tắc giao thông. Thời gian qua, UBND thành phố đã tập trung chỉ đạo, từng bước gỡ nút thắt dài hơn 400m. Bà Trần Thị Thu Hà, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất và cụm công nghiệp thành phố cho biết:

Với sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo thành phố, sự vào cuộc tích cực của các phòng, ban liên quan và phường Kỳ Bá, các hộ dân có đất bị thu hồi phục vụ xây dựng tuyến đường đã đồng thuận bàn giao mặt bằng và đang khẩn trương thu hồi các công trình trên đất; UBND thành phố đã

bổ trí tái định cư cho các hộ theo quy định; đơn vị thi công đang đẩy nhanh tiến độ san lấp, làm đường, phần đầu thông tuyến trước dịp tết. Ông Vũ Văn Đông, tổ 14, phường Kỳ Bá cho biết: Người dân luôn đồng thuận với chủ trương của nhà nước mở đường thông thoáng, sạch đẹp. Gia đình tôi có 109m<sup>2</sup> đất ở bị thu hồi phục vụ xây dựng tuyến đường. Tôi hoàn toàn nhất trí, bàn giao đất để tuyến đường được thi công, sớm hoàn thành. Gia đình tôi đã nhận đất tái định cư tại khu dân cư Đồng Lôi và đang tập trung xây dựng tại nơi ở mới. Bà Ngô Thị Mười, hộ kinh doanh chợ Kỳ Bá chia sẻ: Điểm nghẽn tại đường Đinh Tiên Hoàng tồn tại từ lâu, nay được khơi thông bà con nhân dân rất phấn khởi, mong thi công nhanh có đường sạch đẹp, việc đi lại, buôn bán thuận lợi.

Không chỉ tháo gỡ được nút thắt đường Đinh Tiên Hoàng, từ đầu năm đến nay, Thành ủy, HĐND, UBND thành phố đã tích cực vào cuộc lãnh đạo, chỉ đạo, giải quyết dứt điểm nhiều điểm nghẽn giao thông, hạ tầng kỹ thuật như đường Ngô Quyền, bến xe phía Tây thành phố, các dự án phát triển đô thị..., vào tạo điều

kiện bứt phá nhanh trong quá trình xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ vừa tạo cảnh quan, nâng cao chất lượng đô thị, thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước đến với thành phố. Ông Nguyễn Văn Đức, Phó Chủ tịch UBND thành phố cho biết: Việc phát triển nhanh kết cấu hạ tầng giao thông với phương châm "đi trước một bước" là đòi hỏi bức thiết của thực tiễn, vừa nhằm tháo gỡ các điểm nghẽn vừa tạo điều kiện bứt phá nhanh trong quá trình xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ cũng như để nhà đầu tư trong và ngoài nước quan tâm đầu tư vào địa phương. Vì vậy, UBND thành phố đã tập trung đẩy nhanh tiến độ GPMB các dự án trọng điểm, dự án tạo nguồn, dự án nút thắt giao thông; chủ động rà soát, hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ để đề xuất cưỡng chế thu hồi đất theo quy định đối với một số trường hợp cổ tình không chấp hành bàn giao mặt bằng thi công các dự án. Nhờ sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ mà nút thắt giao thông tại đường Chu Văn An kéo dài hơn 10 năm qua đã được khơi thông và khánh thành đưa vào sử dụng từ đầu năm 2022 góp phần hoàn thiện



Đường Chu Văn An kéo dài đã được thông tuyến từ đầu năm 2022.

MINH NGUYỄN

Ngày trước khi dịp nghỉ lễ 2/9 bắt đầu, trên khắp các diễn đàn về du lịch và các trang mạng xã hội đã ngập tràn hình ảnh về "biển vô cực" tại Thái Bình. Vì vậy, từ ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ, hàng nghìn du khách đã về Thái Bình với mong muốn ghi lại những hình ảnh đẹp nhất tại "biển vô cực". Điều đó cho thấy sức hút của du lịch Thái Bình.

# Du lịch sôi động dịp nghỉ lễ

Đi bộ khoảng 3 - 4km để ra tới "biển vô cực". Thời gian để ghi lại những hình ảnh đẹp nhất là từ 5 - 6 giờ sáng. Vì đây là một bãi biển hoang sơ, chưa khai thác và phát triển các dịch vụ về du lịch nên việc trải nghiệm, khám phá thường diễn ra trong ngày hoặc có thể gắn với hoạt động vui chơi, nghỉ dưỡng tại một số điểm du lịch khác tại Thái Bình như cảng cá Tân Sơn, xã Thụy Hải (Thái Thụy), khu

du lịch sinh thái cồn Đen, xã Thái Đô (Thái Thụy)... Tuy nhiên, đến biển Quang Lang, ngoài ngắm cảnh, check-in, du khách còn có thể tìm hiểu và tham gia vào các hoạt động đánh bắt hải sản ven bờ cùng người dân địa phương. Nghệ sĩ nhiếp ảnh (NSNA) Nguyễn Phúc Anh, Chi hội trưởng Chi hội NSNA Thái Bình chia sẻ: Nỗ lực đưa hình ảnh của quê hương đến gần hơn với công chúng trong

và ngoài nước, bản thân tôi cũng như các hội viên trong Chi hội NSNA Thái Bình đã có những tác phẩm đạt giải cao ở các cuộc thi trong nước được chụp tại bãi biển Quang Lang, nơi được mệnh danh là "biển vô cực". Ngoài không gian đẹp siêu thực, khi đến nơi đây du khách còn được chứng kiến khung cảnh lao động của người dân địa phương. Ngay từ sáng sớm, họ đã đến bãi biển để bắt

móng tay. Khi đến đây trải nghiệm, du khách nên hạn chế tối đa hành lý vì quãng đường đi bộ có khoảng 800m trơn trượt. Ngoài ra, du khách có thể chuẩn bị cả túi chống nước khi mang theo các thiết bị như điện thoại, máy ảnh... để bảo đảm an toàn cho các thiết bị của mình. Một điểm nữa là hiện nay có khá đông du khách cùng tìm đến "biển vô cực" check-in nên để có những bức ảnh đẹp, không vướng người, chúng ta có thể đi chuyển ra xa hơn một chút.

Anh Nguyễn Việt Quang, một du khách đến từ Hà Nội cho biết: Trong dịp nghỉ lễ 2/9, ngay sau khi xem những clip về "biển vô cực" được chia sẻ trên tiktok, facebook, tôi và một số người bạn đã quyết định tìm đường về xã Thụy Hải (Thái Thụy). Nghỉ một đêm tại khách sạn ở thị trấn Diêm Điền, sáng sớm hôm sau cả đoàn xuất phát từ hơn 4 giờ sáng để đi chuyển đến "biển vô cực". Đón đầu chúng tôi là khung cảnh đẹp không có nhiều, chỉ có bộ bàn ghế du lịch - dạo cụ để chụp ảnh, một chút đồ ăn nhẹ, nước uống để mọi người có thể điểm tâm sau quãng đường di chuyển dài. Dù đến "biển vô cực" vào đúng ngày thủy triều lên, không thuận tiện

cho việc chụp ảnh nhưng tôi đã nhận được sự hướng dẫn tận tình của người dân nơi đây. Chị Hà Thị Mến, một du khách cho biết: Mong muốn ghi lại những hình ảnh ấn tượng như trên các trang mạng xã hội, tôi đã cùng bạn đến "biển vô cực" từ rất sớm. Càng đi, tôi càng cảm nhận được thiên nhiên rất đẹp, con người rất nồng hậu, mến khách, mong rằng nơi đây sẽ sớm được quan tâm đầu tư để trở thành một địa điểm du lịch đích thực, mọi người đi tham quan, trải nghiệm sẽ đỡ vất vả hơn.

Kỳ nghỉ 2/9, dù rất đông du khách tìm tới biển Quang Lang nhưng do điều kiện thời tiết bất lợi, "biển vô cực" không xuất hiện như mong đợi. Theo người dân địa phương, trong tháng 9, có thể thời điểm từ ngày 7 - 11/9 hoặc từ 21 - 25/9 "biển vô cực" mới xuất hiện trở lại. Vì vậy, một điều cần lưu ý, trước khi quyết định trải nghiệm "biển vô cực", du khách cần lưu ý kiểm tra thông tin thời tiết trước, tránh ngày có thủy triều. Trở về từ kỳ nghỉ lễ 2/9, nhiều du khách đang "săn" bí kíp check-in cùng "biển vô cực" để trở lại vào thời điểm thuận lợi hơn.

## Nhiều điểm đến thu hút du khách

Không riêng "biển vô cực", một số điểm đến khác như khu du lịch sinh thái cồn Đen, khu du lịch sinh thái cồn Vàng, khu du lịch Làng Việt, New Đông Châu... cũng thu hút hàng nghìn du khách tới tham quan, nghỉ dưỡng trong kỳ nghỉ lễ 2/9 năm nay. Bà Trần Thị Lụa, quản lý tại khu du lịch sinh thái Làng Việt (Tiền Hải) cho biết: Dự đoán trước lượng khách về với Làng Việt sẽ rất đông qua lượng đặt phòng từ trước cũng như nhu cầu nghỉ dưỡng, vui chơi tăng cao sau thời gian ảnh hưởng của dịch Covid-19, Làng Việt đã chuẩn bị hệ thống sảnh tiệc không gian lớn, linh hoạt với sức chứa lên tới 600 khách, dịch vụ chuyên nghiệp, thực đơn phong phú để mang đến trải nghiệm ấn tượng, làm hài lòng du khách. Ngoài ra, vị trí địa lý thuận lợi, dễ dàng kết nối với các điểm đến lân cận cũng giúp Làng Việt được du khách từ các tỉnh, thành phố lựa chọn khi đến Thái Bình.

Kỳ nghỉ lễ 2/9 năm nay, với mong muốn tạo nên một không gian âm nhạc sôi động cho du khách, khu du lịch sinh thái cồn Đen đã tổ chức chương trình

ca nhạc chào mừng Quốc khánh vào các ngày 1 - 2/9 với những ca khúc ca ngợi Tổ quốc, ca ngợi tình yêu quê hương, đất nước... Ông Bùi Văn Khoa, khu du lịch sinh thái cồn Đen chia sẻ: Dịp nghỉ lễ Quốc khánh năm nay, điều đáng mừng là lượng du khách đến cồn Đen tăng mạnh so với mọi năm, đặc biệt trong các ngày 2, 3/9. Nỗ lực phục vụ du khách, khu du lịch đẩy mạnh hoạt động truyền thông để du khách trong và ngoài tỉnh có thể nắm được chương trình ca nhạc cũng như các điểm tham quan mới tại cồn Đen. Ngoài ra, khu du lịch đẩy mạnh hoạt động vệ sinh môi trường để du khách về với cồn Đen đúng nghĩa là về với khu du lịch sinh thái với môi trường xanh - sạch - đẹp. Hạn chế rủi ro trong kỳ nghỉ, chúng tôi thường xuyên có lực lượng chức năng túc trực tại các bãi tắm, có hướng dẫn để du khách tắm rõ được nơi tắm biển an toàn.

Dán lấy lại đà phục hồi sau ảnh hưởng của dịch Covid-19, ngay từ bây giờ, du lịch Thái Bình với tiềm năng sẵn có cần có sự quan tâm, đầu tư hơn nữa để sớm vươn lên trở thành ngành kinh tế quan trọng như Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra.

TU ANH



"Biển vô cực" thu hút hàng nghìn du khách đến trải nghiệm trong dịp nghỉ lễ 2/9.